



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บข่าวสด	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความสับสนจากนโยบายกัญชา-กัญชงของรัฐบาล เนื่องจากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ประกาศให้กัญชาสามารถนำมาเป็นยารักษาโรค หลายฝ่ายหวังที่จะนำมาปลูกเพื่อแก้ปัญหาความยากจน แต่ยังมีอุปสรรคและประชาชนส่วนใหญ่มีความสับสน รวมทั้งมีผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบริหารน้อยลง การออกกฎหมายแต่ละฉบับเปิดช่องเอื้อกลุ่มทุนของพรรคตัวเอง จึงขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าเป็นคณะกรรมการด้วย และเร่งรัดจัดสิทธิบัตรพืชกัญชาพันธุ์ไทย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พร้อมทั้งแก้ไขปลดล็อกกัญชา-กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดอย่างเร่งด่วน และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว จ.พิจิตรยังคงมีน้ำท่วมขังใน 11 อำเภอ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 2 ราย อบจ.พิจิตรเร่งนำถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 3000 ชุด และเร่งนำเครื่องจักรกลระบายน้ำที่ท่วมขังเพื่อช่วยเหลือประชาชน</p> <p>-จ.ชัยนาท เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา นำป้ายเตือน "พื้นที่อันตรายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด" ไปติดตั้งบริเวณท้ายเขื่อนเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนลงเล่นน้ำ เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรง เสี่ยงเกิดอันตรายได้</p> <p>-จ.ปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนใน ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่ล่าสุดมีฝนตกหนัก ทำให้ชาวบ้านเกรงว่าหากฝนตกนานกว่า 1 ชั่วโมงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ คาดหมายในช่วงวันที่ 9-11 ก.ย. ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง ส่วนวันที่ 12-15 ก.ย. มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมการรับมือภัยพิบัติทุกประเภทอยู่แล้ว โดยสสจ.จะเตรียมเวชภัณฑ์ในการรักษาตามคำสั่งของ สธ. สิ่งที่ต้องทำคือช่วงหลังน้ำท่วม เพราะเป็นช่วงพักตัวของเชื้อโรค</p>
ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก สยามรัฐ ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารานุกรม	<p>-เสนอข่าว รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ จัดแผนฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัย จ.ชัยภูมิ และ จ.สุรินทร์ โดยเน้นดูแลประชาชน 4 กลุ่ม เน้นประชาชนช่วยเหลือดูแลสอดส่องคนใกล้ตัวที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ร้องให้ เหม่อลอย สีหน้าเศร้าหมอง หากพบให้รีบเข้าไปพูดคุยรับฟังอย่างใส่ใจ โดยรพ.ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น น้ำดื่ม อาหาร หากประชาชนมีอาการจิตใจไม่ปกติและไม่ดีขึ้น ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่</p>
สยามรัฐ	<p>ชุดสุขภาพวัยทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นำชุดสุขภาพวัยทำงาน 10 package 'ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ' มาแสดงต่อนายกฯ เพื่อกระตุ้นวัยทำงานให้ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี ประมาณ 56 ล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรของประเทศ จึงต้องพัฒนาประชากรกลุ่มนี้เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน โดยนายกฯ ให้พยายามลดโรคติดต่อเรื้อรังลง และในการทำงานต้องชี้แจงและทำความเข้าใจว่ากำลังทำอะไร รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐในการทำงานร่วมกัน</p>
ผู้จัดการรายวัน BANGKOK POST	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกระแสต่อต้านการใช้สารพิษทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ว่า ยืนยันที่จะแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด แต่เรื่องนี้ต้องคุยกันหลายภาคส่วน หวังว่าจะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด</p> <p>ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เผยภายหลังร่วมประชุมกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ว่า จะเดินหน้าแบน 3 สารเคมีภายในสิ้นปีนี้ พร้อมมีมาตรการทดแทนสารเคมีโดยใช้วิธีทางเลือกการทำเกษตรที่ปลอดภัย โดยข้อมูลชุดนี้ ก.เกษตรฯ กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมี ได้สรุปมาครบแล้ว จะเสนอให้ต้นลงนามเพื่อส่งไปยังคกก.วัตถุอันตราย ก.อุตสาหกรรม พิจารณาและมีมติต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านร้านสะดวกซื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานแถลงนโยบายการพัฒนาสมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจ ในโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริหารบริษัท ดิง เพาเวอร์ฯ ผู้บริหาร ซีพี ออลล์ฯ องค์กรภาคีเครือข่ายส่งเสริมการขาย ร่วมแถลงข่าว โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะร่วมกับ 7-Eleven นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คัดเลือกแล้วจำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ เป็นการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ Workpointnews เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ hfocus.org</p>	<p>ระบบคิวอัจฉริยะ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รช.สธ. เผยว่า สธ.มีรพ.ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางทั่วประเทศ จึงเดินหน้าสู่ Digital Hospital นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้สำหรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือระบบจัดการคิวอัจฉริยะ (QueQ) เรียกคิวผ่านแอปฯ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก สามารถเข้าพบแพทย์ได้ภายใน 60 นาที นำร่องที่รพ.ราชวิถีเป็นแห่งแรก</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แอปฯ คิวคิว สามารถจองคิวพบแพทย์จากที่บ้าน ผู้ป่วยรู้ระยะเวลารอคอยได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือแม้ไม่อยู่ในพื้นที่รพ. โดยระบบจะเตือนผ่านโทรศัพท์แจ้งเตือนลำดับคิวพบแพทย์ ทำให้คนไข้สามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างรอให้เกิดประโยชน์ สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน รพ.ราชวิถีได้ติดตั้งตู้อัจฉริยะ (Self Check KIOSK) เพื่อนำคิวอาร์-โค้ด มาสแกนได้เช่นกัน ทุกตู้จะมีเจ้าหน้าที่รพ.อำนวยความสะดวก ลดความแออัดในรพ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย "หัวใจมีหู HEART WITH EARS " เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ว่า สถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ในปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 3.14 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส่วน 6 เดือนหลัง ร้อยละ 3.18 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และในปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 3.08 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 45 ปี และเป็นเพศชาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย พบเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ร้อยละ 53.04 ปัญหาจากสุรา ร้อยละ 29 โรคทางกาย ร้อยละ 25.7 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 19 โรคทางจิต ร้อยละ 12 และโรคซึมเศร้า ร้อยละ 7.8 และพบว่าผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน 1 ปี ถึง ร้อยละ 94.27 กรมฯ ได้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะการสร้างทักษะพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตโดยรวมดีขึ้น เปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ส่งผลให้ลดความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายได้สำเร็จ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศมีแนวโน้มมากขึ้น หากเด็กมีอาการเป็นหวัดบ่อย เรื้อรังนานหลายสัปดาห์ขึ้นไป และมีอาการจามบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเช้า หรือคันตาเป็นๆ หายๆ คัดจมูก หายใจไม่สะดวก ร่วมกับมีน้ำมูกใสๆ ทุกวัน ให้สงสัยว่าน่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ของจมูก</p> <p>นพ.อดิศักดิ์ ภัฒติตัง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผู้ปกครองต้องสังเกตสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กเกิดอาการ สิ่งที่เด็กมักจะมีแพ้ คือ ตัวไรฝุ่น หรือตุ๊กตาที่ใช้ขนหรือสำลี ฝุ่นบ้าน ชากแมลง กลิ่นของสารเคมี น้ำหอม ควันบุหรี่ ดังนั้นจึงควรทำความสะอาด ไม่ควรใช้พรมปูพื้นหรือมีข้าวของรกรุงรังซึ่งอาจทำให้กักฝุ่นได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคมะเร็งปอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปอดในไทยพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย อันดับ 5 ในเพศหญิง</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ สูบหรือรับควันบุหรี่ พันธุกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การสัมผัสสารก่อมะเร็ง ที่พบบ่อย เช่น ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน ริงส์ คิวโนบุ คิวโนทอเสีย มลภาวะอากาศ อากาศคือ โอเรอริง ไอมีเสมหะเป็นเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีเสียงหวีด เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน เจ็บหน้าอกหรือหัวไหล่ ปอดติดเชื้อง่าย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ แนะนำให้ผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงเข้ารับการคัดกรองทุกปี หรือหากมีอาการผิดปกติเกิน 3 สัปดาห์ให้รีบปรึกษาแพทย์ การรักษาคือผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด ฉายรังสี และรักษาโดยให้ยาฆ่าเชื้อทำลายเซลล์มะเร็ง สำคัญที่สุดคือป้องกันด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเลิกสูบบุหรี่</p>
ข่าวสด	<p>คลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรพัฒนาทั้งในส่วนของคุณภาพ และระบบการดูแลสุขภาพในสถานบริการเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดตั้งคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพของรพ. เริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วยทางกาย พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วขึ้นและนำผู้สูงอายุกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง สอบถามได้ที่สายด่วน 0-2548-1000 ได้ทุกวันในเวลาราชการ</p>
ข่าวสด	<p>ภาษีความหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเก็บภาษีความหวาน ว่า เป็นนโยบายที่อ้างว่าช่วยควบคุมโรคเบาหวานให้กับประชาชน แต่ความจริงคือการริดภาษีได้อีกเกือบ 4,000 ล้านบาท การควบคุมโรค การรณรงค์เรื่องสุขภาพ เป็นหน้าที่ของสธ. ไม่ใช่ริดภาษีแล้วจะทำให้คนเป็นเบาหวานลดลง</p>
ข่าวสด	<p>ปัญหาฝุ่น PM 2.5</p> <p>-เสนอข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระหว่าง ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับผู้แทน 11 หน่วยงาน ได้แก่ ก.เกษตรฯ ก.คมนาคม ก.พลังงาน ก.มหาดไทย สธ. ก.อุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย</p> <p>นายจิรายุ ลิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง" ระหว่างปี 2562-2567 เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด พัฒนาเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยดำเนินงาน 3 แนวทาง คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง 2.ป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และ 3.เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง</p>
เดลินิวส์	<p>ราคายารพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมการค้าภายใน ก.พาณิชย์ ตรวจสอบรายการยารพ.เอกชนที่ประชาชนใช้บ่อยจากเว็บไซต์ของกรมฯ พบว่ามีประมาณ 20 รายการ ได้แก่ พาราเซตามอล, ไอบิวพรופן, ออฟเนดรีน, เมเฟนามิคแอซิด, อะม็อกซิซิลลิน, รอกซิโทรมัยซิน, เดกซ์โทรเมทอร์แฟน, คาร์โบซิเตอิน, บรอมเฮกซีน, เฟกโซเฟนาดีน, อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์, ดอมเพอริโดน, ไดออสเม็กโทด์, กลูโคส, วิตามินรวมและแร่ธาตุ, โคลฟีโดเกรล, ซิมวาสแตติน, อะทอร์วาสแตติน, ดอกซาโซซิน และเซลโคซิบ มีต้นทุนซื้อต่ำมากและขายในราคาสูงกว่าร้านขายยาตั้งแต่ 100% ขึ้นไป บางยี่ห้อกำไรเกิน 1,000% โดยตัวยาที่คิดราคาแพงมาก กรมฯ จะเชิญมาสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>จับคลินิกจัดฟันเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่ จับกุมคลินิกจัดฟันแพชั่น บริเวณบ้านเลขที่ 4 ถนนโชตนา ซอย 16 ในตัวเมืองเชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง มีเด็กนักเรียนไปใช้บริการเกิดติดเชื้อจนปากเปื่อยผิอรูปร่างหลายราย พบ น.ส.รุ่งรัตน์ จันทร์ศิริ อายุ 32 ปี อดีตพยาบาลหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง รับเป็นคนรับจัดฟัน พร้อมของกลางอุปกรณ์ในการจัดฟัน และแม่พิมพ์จำนวนมาก โดยคิดราคาครั้งละ 2 พันบาท</p>
Kapook.com	<p>ญาติผู้ป่วยถ่ายรูปโพสต์ข่มขู่แพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุรี Jirasak Tumprayoch ซึ่งเป็นแพทย์ โพสต์ภาพที่แคปมาจากเพชบุรีของญาติผู้ป่วยที่พิมพ์คำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แพทย์รักษาไข้และชมพูทำร้ายร่างกาย โดยให้ข้อมูลว่า ผู้ปกครองพาเด็กมาตรวจเวลา 18.30 น. ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก 3 วัน ปวดหูมา 6 ชั่วโมง ซึ่งขณะนั้นมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และเด็กอีก 3 คน กินเห็ดพิษแล้วดับอีกเสบ กำลังรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งระบุว่า จะแจ้งความเอาผิด โดยมีผู้เข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนให้แจ้งความเอาผิด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch